

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

## ธรรมะที่ออกมารับต้องรับกันถึงใจ

### ก่อนจ้งหัน

หากว่าเราจะไปเราจะไปวัดญาณสังวร ท่านสุชาติอยู่ที่นั่น ท่านสุชาติเป็นพระวัดป่าบ้านตาด เป็นคนพญา อยู่ที่วัดป่าบ้านตาด พอบวชแล้วก็ไปอยู่นั้นหลายปี พอออกจากนั้นมาก็มาอยู่ที่นี้ รู้สึกท่านสืบทอดปฏิบัติได้ดี สงบสงัด ไม่สนใจกับใคร ดี เพราะฉะนั้นเราจึงไปเยี่ยม ถ้าโลเลเราไม่ไป ถ้าตั้งใจปฏิบัติดีที่ไหนไป ชอกแซกทั้งนั้น ละ วัดเมืองกาญจน์นี่เราไปเพราะเสื่อนะ เราไม่ได้ไปเพราะท่านจันทร์ ให้ออกท่านจันทร์อย่างนั้นก็ได้ ท่านมาเพราะเสื่อ เสื่อดีกว่าท่าน เอาละให้พร

### หลังจ้งหัน

(ลูกศิษย์กราบเรียนเรื่องฆราวาสชาวมาเลเซีย ที่เขากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแต่องค์หลวงตา) เขามีความตั้งใจมาก เพราะฉะนั้นการตอบรับของเราจึงไม่มีอนุโลม ให้เขายึดเป็นหลักที่เดียวๆ เลย ไม่มีคำว่าอนุโลม คือเอาความจริงให้เป็นหลักๆ เขามาศึกษาจริงๆ ให้เขาจับได้ๆ อ้อ เขาถึงวัดแล้ว (วัดป่าบ้านตาด) บอกไปทางท่านสุดใจเรียบร้อยแล้ว เราเป็นคนสั่งเอง ให้ท่านสุดใจเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เขา ให้พาเขาไปดูตามที่เขาดต้องการ ดูชอกแซกทุกอย่าง แม้ที่สุดกุฎิเราก็ให้ดูได้ เช่นอย่างทางจงกรมก็ให้เขาดูได้

เขามีความต้องการอย่างไร ความมุ่งมั่นของเขามีอย่างไรเราตอบรับอันนั้นตามนั้นๆ ไปเลยๆ ดังพระพุทธเจ้าที่รับสั่งกับเดียรถีย์นิครนถ์ มีกฎไว้สำหรับเดียรถีย์นิครนถ์ คือศาสนาต่างๆ พวกเดียรถีย์นิครนถ์ ถ้าจะมาบวชในพุทธศาสนาต้องอยู่ติดถียปริวาส คำว่าติดถียปริวาส หมายความว่าอบรมสำหรับพวกเดียรถีย์นิครนถ์ อบรมอยู่สี่เดือน เมื่อเห็นว่าเรียบร้อยพอจะบวชได้แล้วก็อนุญาตให้บวชได้ ถ้าหากว่าอบรมยังไม่ดีก็ต้องยึดออกไปจนกว่าจะดีพอบวชได้แล้ว เดียรถีย์นิครนถ์คนคนนี่เขามีศรัทธาแก่กล้า เขามาฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้าจบเรียบร้อยแล้ว เขามาขอบวช

นี่เราพูดถึงผู้มีศรัทธาแก่กล้า เดียรถีย์นิครนถ์คนนี่เขามีศรัทธาแก่กล้าขอบวชพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเป็นกลางๆ ตามกฎระเบียบ ว่าถ้าใครจะมาบวชนอกศาสนา มาบวชแล้วให้อยู่อบรมถึงสี่เดือน เขาปุ้งออกมาเลยทันที อย่าว่าแต่สี่เดือน สี่ปีเข้าพระองค์ก็จะอยู่อบรม ถ้าอย่างนั้น เอา บวชเดี๋ยวนี้ เมื่อมันถึงกันปีจับปุบเอาเลย การสงเคราะห์คนก็เหมือนกัน อย่างเขามาหาเรา คนนี้เป็นต้น มาเลเซีย เขาเป็นความตั้งใจมาแล้วจะเอาอะไรต้อนรับเขา ทางนี้ต้องจริงเต็มสัดเต็มส่วนออกรับเลย อย่างนั้น ไม่มี

คำว่าสูงว่าต่ำ คือความถูกต้องแม่นยำเป็นหลัก เอาอันนี้ออกเลยๆ ไม่นุโลมผ่อนผัน เมื่อเขาลงใจแล้วมันเป็นเองหัวใจคน เขาก็ได้ของดีไปใช้

ตอนที่เขามาหาพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้ายังมาเกิดอีก เมตตาสัตว์อีก ศาสนาอะไรของเขา มหายานหรืออะไร พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วยังมาเกิดอีกด้วยความเมตตา ทางนี้ตัดปั้งเลย ผิดทั้งนั้น พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันแห่งความเลิศเลอของธรรมว่าบริสุทธิ์แล้ว ทุกข์ นตฺถิ อชาติสฺส ไม่ต้องกลับมาเกิดแบกกongทุกข์อีก เป็นความแน่นอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระอรหันต์ด้วย เรียกว่าตัดเข้าไปทันที เขาคำนอะไรก็ค้ำมา ความจริงเป็นอย่างนี้ ยังไม่ได้ดึงหัวใจออกไปเท่านั้นละพูด

ก็พูดมันมีสักขีพยานอยู่ในนี้หมดแล้ว พูดอะไรๆ นี่มันทะเลาะแหละไม่ได้นะ ความจริงนี่เด่น อะไรขัดกับความจริงปัดออกๆ ทันทิ เมื่อเขาต้องการความจริงมากน้อยเราก็สอนเขาตามนั้นๆ ควรจะเด็ด เด็ด ให้เขาเอาของจริงไปใช้ ไม่นุโลมผ่อนผัน นี่เขามานี้เราไม่นุโลม เพราะเขาต้องการความสัตย์ความจริงๆ คิดดูซิออกจากนี้แล้ว ยังไปวัดป่าบ้านตาดอีก ไปวัดป่าบ้านตาดเราก็เปิดทางทางนั้น คนคนนี้เขามาจากมาเลเซีย มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้า ทุกสิ่งกิจการทางโลกนี้เขารู้สึกว่าสมความมุ่งหมายทุกอย่างแล้ว เรียกว่าถึงขั้นพอ

นั่นละถ้ามีธรรมเข้าแทรก เรื่องทางโลกจะพอ ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกทางโลกนี้เป็นทางโลกไปเลย ตายกับความโลภ แต่ที่เขาพอ เขาหมุนเข้าสู่ธรรม เราจึงสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอนุโลมผ่อนผัน เพื่อให้เขาเอาของจริงไปใช้ เด็ดทุกอย่าง ขาดสะบันไปเลย ให้เขายึดเอาสำคัญๆ ของท่านไป นี่ก็ยังไม่ผ่อนผันเวลาเขาไปวัดป่าบ้านตาดเข้าวันนี้ เราก็สั่งท่านลภให้โทรไปบอกท่านสุดใจเรียบร้อยแล้ว ให้อำนวยความสะดวกแก่เขาและเป็นผู้นำเขาไปดูในที่ต่างๆ ที่เขาต้องการ เขามาพบเราที่สวนแสงธรรมแล้วเขายังอยากจะพบสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญในวัดของเราอีก ตลอดพระเณรทั้งหลาย

เอา ถ้าอย่างนั้นไป เราก็ให้ไป เปิดความสะดวกให้ทางนั้น ให้ท่านสุดใจเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เขา แล้วพาเข้าไปชอกแซกซิกแซก แม้กุฏิผมเขาจะไปดูก็ได้ หากว่าสมควรที่ท่านสุดใจจะเปิดดูก็ได้ กุฏิเรามันมีอะไรอยู่ในนั้น ไม่มี มีหนังสือสองสามเล่มก็เท่านั้นเอง อันนี้สมเด็จฯท่านก็รับสั่งให้คนไปถ่ายภาพในห้องของเรา ถ่ายมาก็ได้แต่ที่นอน ที่นอนก็ปูอย่างธรรมดา มีวิเศษวิโสอะไร

นี่ก็ให้ท่านสุดใจให้ความสะดวกเขา ให้เขาได้ดูอย่างถึงใจ ธรรมะที่ออกมารับต้องรับกันอย่างถึงใจๆ เลย ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ อนุโลมผ่อนผันไม่เอาเรา เมื่อถึงขั้นเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นทันทีเลย ถ้าธรรมดาก็ธรรมดา ถ้าอย่างไอ้ข้อนี้ก็ข้อต่อเท่า

นั่นเอง เล่นกับมันไปธรรมดา ถ้าไม่ใช่ไอ้ขอดไม่ได้นะ มันต่างกันเข้าใจไหม แต่พวกเราไม่ใช่ไอ้ขอดมาทำแบบไอ้ขอดไม่ได้ ปื๊วะเลย มันเป็นขั้นเป็นตอนของธรรม เข้าใจไหม นี่เขามุ่งหวังอย่างแรงกล้า เราก็เด็ดให้เลย นอกจากนั้นยังเปิดให้ท่านสุดใจให้ความสะดวกแก่เขา นั่น เขาจะทำอะไรให้เขาดูทุกอย่าง นั่น

บอกตรงๆ อย่างนี้ นี่ธรรมเป็นขั้นๆ นะ คือขั้นเด็ดเด็ดจริงๆ เขามาอย่างแรงกล้า ทางนี้ก็ปื๊วรับกันปื๊วๆ เลย อย่างอื่นหละหละๆ อย่าเอามาใช้ ใส่ปื๊วะๆ เข้าไปเลย ผู้มารับก็รับได้อย่างเต็มใจ ไม่ผิดว่าอย่างนั้นเลย คือกิจการงานของเขาทุกอย่างเขาเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้ว เขามีธรรมเขาว่าเต็มที่แล้ว ทีนี้เขาจะหมุ่นเข้ามาสู่ธรรม ดูว่าเพื่อความพ้นทุกข์เป็นอย่างมากนะ ดูเขามีความตั้งใจมากเพื่อความพ้นทุกข์ ทางนี้จึงออกรับกันอย่างเด็ดๆ เลย อยากจะพ้นจริงๆ หรือ จุดเลยทันที นั่น เป็นอย่างนั้นนะ ธรรมมีหลายประเภท

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

*FM 103.25 MHz*